



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0 2561 2277 ต่อ 1169 , 1170 โทรสาร 0 2579 7450

มกอช. หนุนภาคเอกชนตรวจสินค้าเกษตร-อาหาร

มกอช. เร่งพัฒนาศักยภาพการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (IB) หนุนเอกชน ตรวจสินค้าเกษตรและอาหารไทย พร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจหน่วยงานรัฐ มุ่งเพิ่มความคล่องตัวทางการค้า-ส่งออก ลดภาระงบประมาณรัฐ

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการที่จะส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ความต้องการด้านตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย และจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ทำให้มีการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของส่วนราชการต่างๆ ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน ด้วยเหตุผลดังกล่าว มกอช. จึงได้เร่งพัฒนาระบบคุณภาพ การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (Inspection Body: IB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเป็นทางเลือกให้หน่วยงานภาครัฐสามารถฟ้องถ่ายภารกิจให้ กับภาคเอกชน ที่มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 เพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารแทน ภาครัฐ ซึ่งคาดว่า มกอช. จะสามารถเปิดให้ การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจ (IB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหารได้ภายในปี 2555 นี้

ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อเปิดให้การรับรองระบบงานด้านหน่วยตรวจ (IB) ของ มกอช. นั้น จะช่วยเสริมสร้าง ความเชื่อมั่น ในการให้บริการการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารของไทย และสอดคล้องตามหลักสากลแล้ว ยังเป็นการขยายโอกาสของภาคเอกชนเข้ามาช่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งจะทำให้การค้าและการส่งออก ของไทยเกิดความ คล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระและช่วยลดงบประมาณของภาครัฐลงด้วย

“ปัจจุบันความรวดเร็วถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรและอาหาร ดังนั้นภาครัฐเองจึงจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้กลไกในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมีความคล่องตัวมากขึ้นแต่ยังสามารถกำกับดูแลการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้ หน่วยตรวจ (IB) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสู่ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย กล่าว